

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

## Một năm nhìn lại

LƯƠNG MINH CỬ\*

### 1. Đặt vấn đề

Có thể nói rằng, năm 2021 vừa qua, là một năm có hoàn cảnh lịch sử rất đặc biệt. Nếu như năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát và lây lan ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Ấn Độ, và nhiều nước khác ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á..., thì từ giữa năm 2021, dịch Covid-19 lại bùng nổ đợt 3, đợt 4, trên phạm vi toàn cầu. Chính đại dịch Covid-19 đã tàn phá nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thế giới, mà đặc biệt là nền kinh tế thế giới bị giảm sút nghiêm trọng, chưa từng có tiền lệ. Các lĩnh vực hoạt động xã hội khác như văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao... bị ảnh hưởng vô cùng lớn, và hậu quả rất nặng nề.

Việt Nam, là một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Châu Á, cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một đại dịch cúm khủng khiếp, đe dọa toàn cầu, 100 năm xuất hiện một lần. Đặc biệt, trong năm 2021 vừa qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng và gây hậu quả rất xấu cho mọi phương diện kinh tế - xã hội của Việt Nam. Dân tộc chúng ta đã phải gồng mình chống dịch để tồn tại, và để phát triển.

Tất nhiên, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói chung, và giáo dục Đại học ở Việt Nam nói riêng, cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trong giãn cách xã hội để phòng và chống dịch, nhiều trường học các cấp, ở nhiều địa phương khác nhau không thể mở cửa trường. Sinh viên, học viên, học sinh không thể về trường để học tập tập trung như bình thường. Việc học, việc thi, việc kiểm tra...v.v... phải dựa trên phương thức online là chủ yếu. Đây là những khó khăn có thật của ngành giáo dục nước ta, trong đó, tất nhiên có lĩnh vực giáo dục đại học.

Trường Đại học Cửu Long, trong năm 2021, cũng nằm trong hoàn cảnh khó khăn chung của đất nước. Các hoạt động đào tạo Đại học không thể diễn ra

\* *Bí thư Đảng Ủy, Hiệu Trưởng Trường Đại học Cửu Long*



một cách bình thường. Hoạt động tuyên sinh, hoạt động giảng dạy và học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, các hoạt động văn hóa sinh viên...v... đều xảy ra hiện tượng ngắt quãng, ngưng trệ.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt và quyết liệt của Hội đồng Trường, của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, và với tinh thần nỗ lực rất cao của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, cho nên, trong năm 2021 ngày, Trường Đại học Cửu Long đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến nguy cơ thành thời cơ, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đáng khích lệ, đưa Trường tiếp tục đi lên trong điều kiện, và hoàn cảnh mới. Những thành tựu mà Trường Đại học Cửu Long đạt được trong năm 2021 rất đáng khích lệ.

## **2. Năm 2021, một chặng đường thành công**

Thật ra, ngay từ đầu năm 2020, khi đợt 1, dịch Covid-19 đang bùng phát tại Việt Nam, Trường Đại học Cửu Long đã nhanh chóng thực hiện chiến lược dài hạn, để chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang hình thức dạy học trực tuyến (online), và kết hợp song song vừa dạy trực tiếp, vừa trực tuyến. Để thực hiện được nhiệm vụ mới mẻ và phức tạp này, do lần đầu tiên hình thức dạy online được áp dụng tại các trường Đại học ở Việt Nam nói chung và Trường Đại học Cửu Long nói riêng, cho nên Nhà trường xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng và triển khai công tác giảng dạy trực tuyến rất chu đáo, và có tính khoa học. Trường đã dành hẳn một hội trường đẹp, có sức chứa trên 100 sinh viên để xây dựng thành một phim trường dành cho hoạt động dạy học trực tuyến. Hệ thống camera ghi hình, hệ thống âm thanh, ánh sáng... được lắp đặt thiết bị mới, hiện đại, giúp cho việc phục vụ dạy và học tập được liền mạch, và thông suốt. Trường cũng đã hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tỉnh Vĩnh Long trang bị, lắp đặt hệ thống thiết bị để tăng tốc độ đường truyền internet, để hệ thống thông tin giữa Nhà trường với người học được thông suốt. Hệ thống server được kiểm tra, trang bị và lắp đặt thiết bị mới, có công suất lớn, và tính năng hiện đại, có thể phục vụ hàng ngàn sinh viên cho một ca học; hoặc cho một ca thi online dễ dàng. Về đội ngũ giảng viên, Nhà trường đã khẩn trương tập huấn cho thầy cô chuẩn bị hệ thống bài giảng online cho phù hợp với điều kiện giảng dạy trực tuyến. Hệ thống bài giảng được sự hỗ trợ của thiết bị hiện đại, nên nội dung và hình thức bài giảng rất đa dạng, đa màu sắc, phong phú, sinh động, hấp dẫn sinh viên học tập. Các thầy cô giáo được tập huấn, và được các chuyên gia công nghệ thông tin của Trường hướng dẫn tỉ mỉ, kỹ lưỡng, nên đã khá nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật và phương pháp giảng dạy mới. Do

đó, trong 2 năm 2020, và 2021 vừa qua, mặc dù dịch bệnh diễn biến, phát triển rất phức tạp, nhưng Trường Đại học Cửu Long vẫn duy trì chặt chẽ việc tổ chức dạy và học, vẫn thực hiện đúng kế hoạch đào tạo của từng học kỳ, của năm học đề ra; việc tổ chức thi, kiểm tra học phần, học kỳ vẫn diễn ra tốt đẹp và đảm bảo chất lượng học thuật. Sinh viên Trường Đại học Cửu Long, qua ý kiến phản hồi, đa số các em thích ứng và thích thú với phương thức đào tạo trực tuyến, như là một giải pháp tình thế trong một hoàn cảnh tình thế. Theo tôi, chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cửu Long, vẫn duy trì một cách rất tốt, trong điều kiện dịch Covid-19 phức tạp, và có thể còn kéo dài.

Trong năm 2021 này, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến mạnh và phức tạp, nhưng Trường Đại học Cửu Long vẫn phấn đấu mạnh mẽ, và đạt được một số thành tựu lớn như sau:

*Một là*, mặc dù nằm trong tâm dịch Covid-19 ở huyện Long Hồ, nhưng Trường đã tổ chức tuyển sinh rất tốt, các hệ đào tạo đều đạt và vượt chỉ tiêu trong giới hạn cho phép, đặc biệt là hệ đào tạo Đại học chính quy tập trung. Đây được coi là thành công lớn nhất của Trường Đại học Cửu Long trong năm 2021 này, và là thành công lớn nhất của Trường Đại học Cửu Long trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển, từ năm 2000 đến nay.

*Hai là*, các hoạt động đào tạo, công tác đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên và quan hệ với doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, vẫn được duy trì và phát triển rất mạnh, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực. Trong năm 2021, Nhà trường đã hoàn thành báo cáo giữa chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục; hoàn thành báo cáo tự đánh giá 03 chương trình đào tạo trình độ Đại học, các ngành: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thực phẩm, Luật kinh tế. Nhà trường cũng đã triển khai, thực hiện và nghiệm thu được: 12/26 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên; 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước thuộc chương trình Tây Nam Bộ; 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; 28/48 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của sinh viên, trong đó, có 01 đề tài đạt giải nhất lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ tại Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka; 11/47 giáo trình. Đồng thời, trong năm 2021, số bài báo thuộc trong danh mục ISI/SCOPUS tăng.

*Ba là*, trong trung tâm dịch, Trường vẫn tiếp tục khẩn trương thi công tòa nhà 6000m<sup>2</sup>, xây dựng và khai trương căn tin mới theo kế hoạch; vẫn tiếp tục xây dựng, sửa chữa ký túc xá sinh viên cho mới và đẹp, nâng cấp đáng kể cơ sở hạ tầng phòng học, phòng thực hành... tạo điều kiện cho hoạt động đào tạo có



chất lượng cao. Đây là điểm mạnh then chốt, thu hút đông đảo sinh viên đăng ký vào học tại Trường Đại học Cửu Long.

*Bốn là*, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Trường, Đảng ủy và Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên, học viên, sinh viên của Trường tích cực tham gia phòng chống dịch và phòng chống dịch có hiệu quả bất ngờ. Tổng số tiền/ trị giá hàng hóa do Nhà trường hỗ trợ công tác phòng chống bệnh Covid-19 lên đến hàng tỷ đồng. Trong nội bộ Trường, không để xảy ra F0, F1. Quan trọng hơn, tập thể Trường đã hỗ trợ tích cực, mạnh mẽ cho các địa phương, cho ngành y tế của Tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đáng được ghi nhận. Đặc biệt, Trường chăm sóc chu đáo trên 120 sinh viên Lào, Campuchia đang sống và học tập ở Ký túc xá tại trường. Tổ chức việc ăn, ở, tiêm vacxin phòng dịch cho toàn thể sinh viên lưu trú tại Ký túc xá của Trường, và không để lưu học sinh nào bị nhiễm bệnh. Đây là kỳ tích của Trường Đại học Cửu Long, được nước bạn và Tổng lãnh sự quán Lào ở Việt Nam đánh giá rất cao.

*Năm là*, năm qua, Đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị trong hệ thống chính trị của Trường đều đạt tiêu chuẩn vững mạnh. Thu nhập của cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên trong Trường ổn định và gia tăng đáng kể. Tiền lương, tiền thưởng các dịp lễ, tết... được duy trì và có tăng lên, so với thời điểm năm 2016, thu nhập bình quân của cán bộ, giảng viên Nhà trường tăng gần gấp đôi. Do vậy, tập thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên Trường Đại học Cửu Long rất phấn khởi, không khí làm việc tích cực, tinh thần đoàn kết tốt, năng suất lao động cao, văn hóa công sở được nâng lên một tầm cao mới.

Có thể nói rằng, toàn bộ các hoạt động của Trường Đại học Cửu Long trong năm 2021 này đạt được những thành tựu, thành công to lớn, tạo nên bước ngoặt đặc biệt, mở ra tiến trình phát triển mạnh mẽ nhất cho Trường Đại học Cửu Long, trong thời kỳ tiếp theo.

### **3. Xuân Nhâm Dần, 2022 - mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra**

Bước sang năm mới, năm 2022, Nhâm Dần này, Trường Đại học Cửu Long đang tích cực chuẩn bị tâm thế để bước vào thời kỳ phát triển mới, với bước tiến mới mạnh mẽ, ổn định và vững chắc. Mùa xuân mới năm 2022, Trường Đại học Cửu Long vừa tròn 22 năm xây dựng và phát triển, với sức mạnh của tuổi trẻ, với trí tuệ của tập thể cán bộ, giảng viên, Trường đã và đang thực hành hệ thống chiến lược để tiếp tục phát triển.

Nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh. Năm 2022, Trường Đại học Cửu Long sẽ nâng quy mô đào tạo các khóa, các hệ, các ngành của Trường lên trên 10.000 sinh viên, tạo bước nhảy vọt đột biến, cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường. Nhà trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao hơn nữa uy tín Nhà trường trong lĩnh vực giáo dục. Mở thêm một số ngành, chuyên ngành đào tạo đại học; một số ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học để thu hút người học, và phục vụ nhu cầu thực tiễn xã hội. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo đảm bảo hiện đại, thiết thực, đáp ứng yêu cầu về chất lượng đào tạo cho nguồn nhân lực của từng ngành. Tăng cường quản lý việc lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng các giáo trình môn học theo quy định hiện hành, đảm bảo tính cập nhật, tính khoa học cao. Năm 2022, sẽ mở ngành đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh.

Mặt khác, Trường Đại học Cửu Long tiếp tục tăng cường công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục. Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá người học ngay trong quá trình và kết quả từng giai đoạn giáo dục, đào tạo nhằm kịp thời điều chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học ở ngành học và trình độ đào tạo. Hoàn thành báo cáo tự đánh giá 04 chương trình đào tạo: Đại học Điều dưỡng, Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học, Đại học Ngôn ngữ Anh và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, nhằm nâng cao hơn nữa giá trị thương hiệu cho Nhà trường.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thông qua việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác. Đặc biệt, trong năm 2022, Trường sẽ tổ chức nghiệm thu gần 60 đề tài của giảng viên và sinh viên; nghiệm thu và đưa vào sử dụng hàng trăm giáo trình cấp Trường và cấp Khoa để phục vụ giảng dạy và học tập cho sinh viên được đảm bảo chất lượng khoa học, chấm dứt tình trạng giảng chay, giảng thiếu học cụ, học liệu.

Nhà trường tiếp tục duy trì những quan hệ hợp tác quốc tế đã có; tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi để xây dựng quan hệ mới với các trường đại học và tổ chức quốc tế nhằm đem lại nguồn lực hỗ trợ hiệu quả cho Trường trong các hoạt động chuyên môn. Trường sẽ triển khai dự án kỹ thuật - công nghệ cao, và phối hợp với Vụ Công nghệ và Đổi mới - Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào thực



hiện 01 dự án Làng thông minh tại Làng Thongmang, Quận Xaythany, Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào dưới dạng Nghị định thư giữa hai Chính phủ. Tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường Đại học nước ngoài, như Bồ Đào Nha, New Zealand, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Hoa Kỳ, CHLB Nga..v.v..., công nhận các tín chỉ lẫn nhau giữa các trường để hỗ trợ trong công tác đào tạo và gia tăng uy tín Trường. Trong năm 2022 này, Trường Đại học Cửu Long xúc tiến việc mời các chuyên gia Hàn Quốc, Anh quốc tham gia giảng dạy và đào tạo các chương trình Đại học, Cao học do Nhà trường tuyển sinh và đào tạo.

Trong năm 2022 này, tiếp tục tăng cường các nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường, theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất thiết bị. Triển khai các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường và cải thiện điều kiện làm việc, học tập cho cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và sinh viên.

Trong tháng 01 năm 2022, Nhà trường chắc chắn sẽ tiếp nhận và đưa vào sử dụng tòa cao ốc mới, gồm 6 tầng với trên 6000 m<sup>2</sup>, sử dụng làm phòng học cho sinh viên. Đây là tòa nhà có sức chứa 3.000 sinh viên/ ca học, có phòng hội thảo quốc tế; hội trường và sân khấu hiện đại; phòng học được trang bị thiết bị điện tử 4.0; có thư viện sang trọng, là nơi chắc chắn rất hấp dẫn đối với sinh viên. Toàn bộ khu phòng, lớp học này được trang bị, lắp đặt thiết bị hiện đại nhất hiện nay để phục vụ giảng dạy và học tập đạt chất lượng đào tạo cao. Hy vọng rằng cơ sở học tập hiện đại này, sẽ thu hút sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học.

Trường cũng sẽ xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng Trung tâm thực hành, thực tập lái xe ô tô, và Trung tâm kỹ thuật bảo dưỡng, chuẩn đoán và khám bệnh cho xe ô tô, tạo điều kiện cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô thực hành, thực tập theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Trường Đại học Cửu Long tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt công tác quản lý và hỗ trợ người học; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người học; tạo môi trường lành mạnh, an toàn để sinh viên, học viên có điều kiện học tập, rèn luyện tốt.

Về tài chính, phấn đấu đạt tổng thu của Trường trong năm 2022, so với năm 2021, sẽ tăng 15%, và thu nhập bình quân đầu người phấn đấu tăng 10% trong năm tài khóa 2022 này.

#### 4. Thay cho kết luận

Như vậy, năm 2021 đã khép lại về cấu trúc thời gian. Đã có thể khẳng định chắc chắn rằng, năm 2021 là một năm phải hoạt động trong rất nhiều khó khăn và thử thách khắc nghiệt giữa tâm điểm của cơn bão dịch Covid-19. Mặc dù vậy, nhưng Trường Đại học Cửu Long chúng ta, đã đoàn kết, nhất trí, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường đồng tâm hiệp lực mạnh mẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Như đã phân tích ở trên, năm 2021, Trường Đại học Cửu Long đã vươn lên, đạt được những thành tựu cực kỳ to lớn, đã biến cái không thể thành cái có thể, đưa Nhà trường vươn tới đỉnh cao mới của tiến trình phát triển mới.

Có thể khẳng định rằng, thành tựu của Trường đạt được trong năm 2021, là nền tảng, là cơ sở, và là động lực để Nhà trường tiếp tục tiến lên, đạt được những thành tích to lớn hơn nữa trong những năm học tiếp theo. Đó là điều chắc chắn.

Năm Nhâm Dần - 2022, chắc chắn vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức chờ đợi chúng ta ở phía trước. Nhưng có thể tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm công vụ cao, dựa trên kinh nghiệm đã có và chiến lược phát triển hoàn thiện, Trường Đại học Cửu Long nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp đón xuân mới, xuân Nhâm Dần - 2022, xin cảm ơn toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Cửu Long, trong năm 2021, đã công tác, học tập, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Trường. Chúc tất cả mọi người một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui, tràn đầy sức khỏe, thành công to lớn, và hạnh phúc viên mãn.